



ที่ ศธ 04114/ ๐ ๑๑๔๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.มุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

๒๑ ตุลาคม 2557

เรื่อง อบรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการอบรม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและสร้างจิตสำนึก  
ความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย  
จากประวัติศาสตร์ชาติไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  
ในชาติได้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนชาติสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขใน  
สังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบันที่ควรส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน  
หน้าที่พลเมืองได้ทันในภาคเรียนที่ 2 /2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.มุกดาหาร จึงจัดอบรม  
สำหรับครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง และ  
จัดทำเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีจุดเน้นคือ 1)ความเป็นไทย 2)รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน  
สถาบันพระมหากษัตริย์ 3)ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 4)ความปรองดอง สมานฉันท์ 5)ความ  
มีวินัยในตนเอง

/จึงขอให้ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง

จึงขอให้คัดเลือกครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา 1 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน (ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ผู้ซึ่งจะเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เข้ารับการอบรมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ไฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามกำหนดการในตารางอบรมที่แนบ ทั้งนี้ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



( นายณรงค์ โล่ห์คำ )

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร.042-611532

โทร.(อ.วิรัตน์) 086-2211732